

Hà Nội ngày 16-1-2009

Kính gửi:

- Ông Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công An
- Các ông Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Ông Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công An

Thưa các Quý Ông!

Chúng tôi nhận được thông tin rằng ngày 26-12-2008 đã có một hội nghị về an ninh do ông Trương Tấn Sang chủ trì. Trong hội nghị đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Hương đã có báo cáo về tình hình an ninh; trong đó, đã đề cập đến Viện Nghiên cứu Phát triển IDS của chúng tôi với những nhận xét chi tiết về hoạt động của Viện; nêu tên nhiều thành viên của Viện IDS và coi họ như những phần tử chống đối Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; hỏi "bạn họ tụ tập tại 53 Nguyễn Du để làm gì"; nói Viện IDS đã nhận tiền của nước ngoài; nói cá nhân tôi đã bị mật tiếp xúc với nhân viên ngoại giao Đại Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, v.v. Đại diện của Bộ Công An cũng nêu những thông tin tương tự như trên tại Hội nghị toàn quốc bản về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về nhiệm vụ năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ triệu tập.

Những thông tin trên đã được thông báo cho các thành viên Viện chúng tôi trong cuộc họp của Viện ngày 2-1-2009 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Viện, Giáo sư Hoàng Tuy. Chúng tôi khẳng định hoạt động của Viện IDS là hợp pháp, công khai, minh bạch. Viện chúng tôi không nhận tiền của nước ngoài để tài trợ cho hoạt động của Viện, không ai trong số chúng tôi bị mật tiếp xúc với bất kỳ nhân viên sứ quán nào của nước ngoài. Tọa đàm khoa học của Viện IDS diễn ra mỗi tháng 2 lần tại 53 Nguyễn Du một cách công khai; đề tài tọa đàm và người trình bày được thông báo trước nhiều ngày trên website của Viện; danh sách những người tham dự, nội dung, bài trình bày, tóm tắt các ý kiến phát biểu đều được đưa lên trang web của Viện IDS. Tập thể Viện IDS khẳng định

tôn chỉ mục đích và toàn bộ hoạt động của Viện chúng tôi là phù hợp với luật pháp Việt Nam, phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, hoàn toàn vì lợi ích của dân tộc Việt Nam. Hội đồng Viện IDS đã giao cho tôi nhiệm vụ viết thư này mà nội dung thư đã được các thành viên Hội đồng Viện thông qua để gửi đến các Quý Ông.

Với lòng mong muốn chân thành được trình bày tất cả các thông tin cần thiết mà các Quý Ông quan tâm, chúng tôi kính mong các Quý Ông tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa người của cơ quan lãnh đạo với các thành viên của Viện IDS (tại cơ quan của các Quý Ông hay tại bất cứ nơi nào và vào thời điểm thích hợp nhất cho các Quý Ông) để chúng ta có thể trao đổi thông tin chuẩn xác về hoạt động của Viện IDS, cũng như chúng tôi có cơ hội nhận được những lời khuyên và góp ý quý báu của các Quý Ông đối với hoạt động của Viện chúng tôi.

Các Quý Ông có thể lấy thông tin chi tiết và hoàn toàn công khai về hoạt động của Viện chúng tôi tại website www.vnids.com. Xin gửi các Quý Ông địa chỉ liên hệ của chúng tôi như sau:

Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, 18 Dốc Tam Đa, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, điện thoại: (8-44) 22178906;

Điện thoại di động của tôi: 09123202525,

Địa chỉ email của tôi: nguyenquang@vnids.com

Nhân dịp năm Kỷ Sửu sắp đến, xin chúc các Quý Ông một năm mới an khang thịnh vượng.

Chân thành cảm ơn các Quý Ông.

T/M Viện Nghiên cứu Phát triển IDS

Viện trưởng

Nguyễn Quang A

